



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง ขอรับรองบุตร เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๙๙/๒๕๖๑

ด้วย เด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ โดยนางสาวศศิพิมพ์ บาลี มารดา ผู้แทนโดยชอบธรรม โจทก์ ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ ๑๘๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลแม่เป็น อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์ ยื่นฟ้อง นายกฤษณะ เจริญยั่งยืนยงค์ เป็นจำเลยต่อศาลความว่า คดีนี้ เมื่อประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โจทก์และจำเลยรู้จักกันที่โรงไฟฟ้าแม่วังก อำเภอแม่วังก จังหวัดนครสวรรค์ โจทก์และจำเลยเริ่มคบหากันในฐานะคนรัก และได้พักอาศัยและอยู่กินฉันสามีภริยากัน ที่อำเภอแม่วังก จังหวัดนครสวรรค์ โจทก์ให้ความรักและซื่อสัตย์ต่อจำเลยแต่เพียงผู้เดียว เมื่อประมาณปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๐ โจทก์ได้ตั้งครรภ์และโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทราบแล้ว จำเลยรับทราบแล้วไม่ได้แสดงความปฏิเสธ ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โจทก์ได้คลอดเด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ ผู้เยาว์ และได้ระบุชื่อจำเลยเป็นบิดาของเด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ ในใบสูติบัตร อีกทั้งจำเลยยังอนุญาตให้เด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ ใช้นามสกุลของจำเลยและจำเลยก็มีได้หักทวงแต่ประการใด ภายหลังจากที่โจทก์ได้คลอดเด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืน บุตรผู้เยาว์แล้ว โจทก์ได้ติดต่อขอค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์จากจำเลยหลายครั้ง ปรากฏว่าจำเลยไม่เคยหรือส่งเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์ให้โจทก์แต่อย่างใด ซึ่งโจทก์มีภาระค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการอุปการะเลี้ยงดูผู้เยาว์ ภายหลังจากโจทก์ได้คลอดเด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ แล้ว โจทก์ต้องประกอบอาชีพการงานเพื่อมาดูแลบุตรผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียว จึงทำให้โจทก์ได้รับความลำบากเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ปัจจุบันเด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ มีอายุ ๙ เดือน มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น โจทก์มีความประสงค์ที่จะเลี้ยงดูบุตรและให้การศึกษาแก่บุตรเป็นอย่างดี เพื่อให้บุตรมีความเจริญก้าวหน้า มีการศึกษาที่ดี และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไปในอนาคต และเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป โจทก์ได้ติดต่อให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ ให้ทุก ๆ เดือน และให้จำเลยจดทะเบียนรับเด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลย แต่จำเลยเพิกเฉย จำเลยในฐานะบิดามีหน้าที่ตามกฎหมายและศีลธรรมอันดีจะต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรเป็นผู้เยาว์ได้ จำเลยทำงานเป็นลูกจ้างมีรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) มีเงินเดือนประจำและรายได้แน่นอน โจทก์มีความประสงค์ให้จำเลยจดทะเบียนรับเด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลย และให้จำเลยชำระค่าอุปการะเลี้ยงดู เด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ เป็นรายเดือน ๆ ละไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะหรือสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี จึงยื่นคำฟ้องเป็นคดีนี้ เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลย ให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดู เด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ เป็นรายเดือน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าเด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ จะบรรลุนิติภาวะ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์

ศาลนัดไกล่เกลี่ยวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา และนัดชี้สองสถานและ  
สืบพยานโจทก์วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา จึงประกาศให้จำเลยทราบ วัน เวลานั้นที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

(นางสาวสิริมา วิริยะโพธิ์ชัย)

ผู้พิพากษา

